



Tài liệu

# SINH HOẠT CHI ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH THANH HÓA

THÁNG 1,2  
2019

NỘI DUNG CHÍNH

“MỪNG XUÂN - MỪNG ĐẤT NƯỚC  
ĐỔI MỚI”



Truyền thống



Thông tin thời sự



Sắc màu cơ sở



Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 1946, Người viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bởi theo Người, đoàn viên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay yếu, suy hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.

1

THÁNG 1,2  
2018



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục đạo đức cho đoàn viên, thanh niên. Nhìn nhận đoàn viên, thanh niên một cách toàn diện, thấy rõ vị trí, vai trò "Là người tiếp sức cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách đầu dắt thế hệ thanh niên tương lai". Do vậy, Người đặc biệt quan tâm tổ chức, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên thành đội xung kích cách mạng, lực lượng hậu bị của Đảng nhằm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp của giai cấp và dân tộc.

Người yêu cầu mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự giác rèn luyện, không ngừng học tập, gương mẫu xung phong trong mọi công việc. Đi đôi với việc giáo dục trí lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nắm vững khoa học kỹ thuật, mỗi đoàn viên, thanh niên phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng bởi theo Người: "Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì lợi ích cho xã hội, mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không có lợi gì cho loài người".



## Bác Hồ với thanh niên Việt Nam

Thương yêu hết lòng và đặt niềm tin trọn vẹn vào đoàn viên, thanh niên, Người nhấn mạnh: "Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên". Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho đoàn viên, thanh niên "Muôn vàn tình thương yêu", Người đánh giá: "Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ"; và căn dặn "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng CNXH vừa "hồng" vừa "chuyên".

## **Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc tết Xuân Kỷ Hợi 2019**

*Hà Nội ngày 4 tháng 2 năm 2019*

*Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước*

Một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, niềm tin và hy vọng lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta!

Vào thời khắc thiêng liêng hết sức có ý nghĩa này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước và cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.



**Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng**



Nhìn lại năm Mậu Tuất - 2018 vừa qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, với sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước và được nhiều bạn bè quốc tế ghi nhận.

Bước vào năm Kỷ Hợi - 2019, một năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016 - 2020 và hướng tới Đại hội XIII của Đảng, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những thành tích, kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, từng bước xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Mừng Xuân mới, thắng lợi mới, học theo thơ Bác Hồ tôi cũng xin nô nức có mấy vần:

*Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua  
Thắng lợi tin vui khắp nước nhà  
Cả nước hân hoan mừng Xuân mới  
Khải hoàn ta viết tiếp bài ca  
Chào thân ái!*



## Thực phẩm chức năng của học sinh Việt giành giải Nhất thi khởi nghiệp

Dự án Sản xuất thực phẩm chức năng Nano Rutin của nhóm học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, Hà Nội, đã xuất sắc giành giải Nhất khối trung học phổ thông trong cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2018.

“Rutin thông thường có kích cỡ hạt micromet nên rất to và khó hòa tan trong nước. Sản phẩm của chúng em là rutin được bào chế theo dạng nano với kích thước nhỏ hơn 50 nanomet, gần như hòa tan trong nước, vì thế có hiệu quả cao hơn gấp nhiều lần rutin thông thường. Đây là sản phẩm rất tốt cho người bị đột quỵ hoặc muốn phòng ngừa đột quỵ,” Dương Xuân Anh, thành viên nhóm dự án tự hào nói.

### Đánh thức tiềm năng của rutin

Nhóm của Xuân Anh có 5 thành viên, gồm nhóm trưởng Bùi Hương Ly, nhóm phó Lưu Hải Long, cùng 3 thành viên khác là Dương Xuân Anh, Nguyễn Đức Hiếu, Phạm Quang Huy. Trong đó có tới bốn bạn có người thân bị đột quỵ. “Đó cũng là lý do chúng em có ý tưởng nghiên cứu, điều chế loại sản phẩm này, trước hết là để giúp cho người thân của mình có loại sản phẩm tốt nhất để sử dụng,” Xuân Anh chia sẻ.

Nói về dự án của mình, nhóm trưởng Bùi Hương Ly, cũng là thành viên nữ duy nhất cho biết, rutin được chiết xuất từ thảo dược, có trong cây vân hương (tên khoa học là cây ruta graveolens), hoa hòe, hạt kiêu mạch, vỏ các quả cam, nho, chanh...

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, rutin có tác dụng làm vững bền thành mạch, giảm tính thấm mao mạch, phục hồi sự đàn hồi của mao mạch nên thường được dùng trong các chứng giãn tĩnh mạch, dễ chảy máu. Rutin còn là một phân tử tự nhiên có đặc tính chống oxy hóa mạnh và dọn dẹp gốc tự do có hiệu quả, vì thế có nhiều tiềm năng điều trị các bệnh như ung thư, các chứng viêm mạn tính, các bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson...

## Thực phẩm chức năng của học sinh Việt giành giải Nhất thi khởi nghiệp



Bùi Hương Ly đại diện cho nhóm nhận giải nhất từ ban tổ chức cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” 2018

Theo nhóm trưởng Bùi Hương Ly, sản phẩm Nano Rutin của nhóm với sinh khả dụng gấp nhiều lần rutin thông thường với chức năng làm bền thành mạch máu, giảm nguy cơ tăng huyết áp, giảm nguy cơ tái đột quỵ, tăng sức đề kháng, chống oxy hóa sẽ giúp cho người dùng phòng ngừa bệnh đột quỵ và hỗ trợ cho người phục hồi sau đột quỵ. Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi các cơ quan chức năng.

## Thanh Hóa: Đào tạo khởi nghiệp kinh doanh dành cho người khuyết tật



Các học viên là người khuyết tật đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Trong hai ngày, 12 và 13/01, tại Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa, Hội Doanh nhân trẻ phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa tổ chức Khóa đào tạo “Khởi nghiệp kinh doanh dành cho người khuyết tật”.

Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của 75 học viên là người khuyết tật đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Với trách nhiệm của mình, trong những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ, định hướng cho người khuyết tật vượt qua khó khăn, tự lo được kinh tế cho bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình.

Hội Doanh nhân trẻ đã trao giấy chứng nhận cho 75 học viên, tặng giấy khen cho 02 hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ người khuyết tật năm 2018, trao tặng nhóm người khuyết tật đang đào tạo tại lớp học nghề Ước Mơ Xanh số tiền là 30.000.000 đồng để làm vốn duy trì và phát triển phòng tranh Ước mơ xanh.



## Năm 2018, tổng dư nợ của Đoàn Thanh niên tiếp tục tăng hơn so với năm 2017

Chiều ngày 18/01, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội CCB Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam (gọi tắt là các Tổ chức CTXH) tổ chức Hội nghị Giao ban hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ trì hội nghị.

Với phương thức cho vay ủy thác gắn kết 04 nhà: Ngân hàng, chính quyền, tổ chức CTXH và Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đã chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp đỡ họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức CTXH có thêm điều kiện củng cố tổ chức của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và hoạt động hiệu quả hơn; năng lực của cán bộ tổ chức CTXH được nâng cao.

Ngay từ đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã tập trung huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, nguồn vốn nhận” ủy thác của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách và đảm bảo nguồn vốn thanh toán của toàn hệ thống. Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn đạt 194.420 tỷ đồng, tăng 19.038 tỷ đồng (+10,85%) so với năm 2017.

Trong công tác cho vay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2018 đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng (+9,39 %) so với năm 2017, với gần 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng, như: cho vay hộ nghèo là 38.014 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo là 30.142 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 29.898 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo là 28.293 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 21.123 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm là 15.234 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên là 13.046 tỷ đồng;...

Doanh số cho vay năm 2018 đã đạt 62.078 tỷ đồng, tăng 6.964 tỷ đồng so với năm 2017 với trên 2.142 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 45.888 tỷ đồng, tăng 5.379 tỷ đồng so với năm 2017, bằng 73,9% doanh số cho vay.

Trong năm 2018, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 0,5 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho gần 245 nghìn lao động; giúp gần 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 51 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công trình vệ sinh nông thôn; xây dựng gần 30 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 2,8 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP,...





## Hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó

Trong không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, sáng ngày 10/2 (tức mừng 6 Tết Kỷ Hợi), tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tới dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi năm 2019.



**Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tham gia tết trồng cây**



**Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cùng các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái tham gia tết trồng cây xanh trên diện tích 2,6ha**

Phát biểu tại Lễ phát động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Cách đây gần 60 năm, ngày 28/11/1959, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhan đề "Tết trồng cây," phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng đối với đất nước, gia đình và mỗi người dân.

Người chỉ rõ: "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều;" "Đó cũng là một cuộc thi đua dài hạn nhưng nhẹ nhàng mà tất cả mọi người, từ các cụ phụ lão đến các cháu nhi đồng, đều có thể hăng hái tham gia"; cuối năm Kỷ Hợi (1959), Người kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng trồng cây, gọi là Tết trồng cây; khuyến khích nhân dân cần duy trì bền bỉ Tết trồng cây."

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, toàn dân ta đã thực hiện Tết trồng cây đầu tiên trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý (1960). Từ đó tới nay, Tết trồng cây theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp tết đến xuân về.



## CUỘC THI TÌM HIỂU

# "990 NĂM DANH XUNG THANH HÓA VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG"

Xem tại:

<https://truyenhinhtanhhoa.vn>

<https://youtube.com/c/daipththanhhoa>

## Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương"

Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu biết, tự hào về miền đất, con người và sự ra đời của 990 năm (1029- 2019) Danh xưng Thanh Hóa, qua đó tạo nên động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Thanh Hóa vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, sớm trở thành "Tỉnh kiêu mẫu".

### Đối tượng, nội dung, hình thức thi

#### 1. Đối tượng

Là người Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh, người ngoài tỉnh và nước ngoài đang sinh sống và công tác tại Thanh Hóa.

#### 2. Nội dung

Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (có bộ câu hỏi gửi kèm theo)

#### 3. Hình thức thi

Thi viết và thi trắc nghiệm (trong một bài dự thi).

##### 1. Quy định về bài dự thi

- Bài dự thi hợp lệ:

+ Bài dự thi chỉ sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt, hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính rõ ràng, sạch sẽ, dễ đọc, dễ hiểu. Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết (chú ý ghi rõ nguồn trích dẫn, tác giả của ảnh).



Tài liệu

**SINH HOẠT CHI ĐOÀN**



- + Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ và tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại liên hệ.
- + Tranh, ảnh các tài liệu minh họa cho bài dự thi phải phù hợp với nội dung cuộc thi.
- + Cách thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm như sau: Đồng ý với phương án nào thì khoanh tròn vào phương án đó.
- Bài dự thi không hợp lệ, gồm:
  - + Bài thi trả lời không đúng nội dung câu hỏi.
  - + Bài thi được sao chép lẫn nhau bằng các hình thức.
  - + Bài thi lợi dụng cuộc thi để tuyên truyền dụng ý xấu.

## 2. Chấm thi

- Thang điểm chấm thi:
    - + Phần câu hỏi trắc nghiệm: 4 điểm (0,25 điểm/01 câu hỏi trắc nghiệm).
    - + Phần câu hỏi tự luận: 6 điểm.
  - Tổ chức các vòng chấm thi:
    - + *Vòng I:* Do Ban Tổ chức cuộc thi cấp cơ sở thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn các bài dự thi đạt kết quả tốt (số lượng cụ thể do Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện quy định) gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện.
    - + *Vòng II:* Do Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện, thị, thành phố và tương đương thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 10 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm tham mưu cho Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm bài dự thi cho các đối tượng là người tỉnh ngoài và nước ngoài đang sinh sống và công tác tại Thanh Hóa để lựa chọn bài thi đạt kết quả cao đưa vào chấm ở vòng III.
- + *Vòng III:* Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh thành lập Ban Giám khảo, tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm đã được Ban Tổ chức cuộc thi quy định để trao giải cuộc thi cấp tỉnh.

## 3. Thời gian và địa điểm nhận bài dự thi

- \* *Thời gian thi viết:* Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố Thẻ lệ cuộc thi.
- \* *Thời gian nộp bài dự thi:* cấp huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tổ chức thu, chấm, xét chọn 10 bài dự thi chất lượng nhất và báo cáo đánh giá kết quả tổ chức cuộc thi của đơn vị mình về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 10/4/2019. Ban Tổ chức không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên.
- \* *Nơi nhận bài dự thi:*

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp nhận bài thi của người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đơn vị mình.
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp nhận bài thi của các huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh; bài dự thi của những người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và công tác trên địa bàn tỉnh theo Thẻ lệ cuộc thi.

Địa chỉ: **Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa**- số 04, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại: 0373.751.968; 0373.720.128

## III. Giải thưởng cuộc thi

**1. Giải tập thể:** gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng các giải như sau:

- 01 giải Nhất: 20.000.000 đồng.
- 03 giải Nhì, mỗi giải: 10.000.000 đồng.
- 05 giải Ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng.
- 10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

**2. Giải cá nhân:** Gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng các giải như sau:

- 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng.
- 03 giải Nhì: mỗi giải: 7.000.000 đồng.
- 05 giải Ba, mỗi giải 4.000.000 đồng.
- 15 giải Khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đồng.
- 03 giải khác (giải cho người ít tuổi nhất, giải người cao tuổi nhất và giải đặc thù, mỗi giải: 2.000.000 đồng)

## IV. Thông báo kết quả và trao giải:

Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chấm, công bố kết quả và trao giải cuộc thi cấp tỉnh, cụ thể như sau:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuyển bài dự thi do các huyện, thị, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh cho Ban Giám khảo cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 20/4/2019.
- Ban Giám khảo cuộc thi bàn giao kết quả chấm thi cho Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 25/4/2019.
- Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải (dự kiến ngày 03, 04 tháng 5 năm 2019)

**Lưu ý:** Thẻ lệ cuộc thi này có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thẻ lệ cuộc thi chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

**Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy**

## Hàng nghìn học sinh tham dự tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019

Sáng 20-1, tại Trường Đại học (ĐH) Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục ĐH, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019.



### *Ban tư vấn cung cấp thông tin mới nhất cho học sinh tại chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019*

Ban tư vấn tham gia Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2019, gồm 16 chuyên gia là đại diện Bộ GD&ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đại diện khối trường Công an – Quân đội và sự góp mặt của chuyên gia từ nhiều trường ĐH lớn, như: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Y Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Tài chính, ĐH Hàng hải Việt Nam, ĐH Hà Nội, Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa...

Chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm nay được chia thành từng phần, gồm: Tư vấn chung (phần này do đại diện Bộ Giáo dục – Đào tạo cung cấp những thông tin chính thức và mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2019); Tư vấn chuyên sâu theo 3 nhóm ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp; Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược, Nông lâm, trường nghề; Khoa học xã hội – nhân văn, Sư phạm, Báo chí, Ngoại ngữ, Công an, Quân đội; Tư vấn trực tiếp...

## Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà Tết cho thanh niên công nhân

Sáng ngày 01/02/2019, tại Hội trường của công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức tặng 50 suất quà Tết, trị giá 500.000đ cho đoàn viên, thanh niên là công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.



*Đ/c Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa trao quà Tết cho công nhân nghèo*

Sáng ngày 01/02/2019, tại Hội trường của công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cùng Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức tặng 50 suất quà Tết, trị giá 500.000đ cho đoàn viên, thanh niên là công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các doanh nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân đang lao động và sinh sống trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên Đán, hàng năm, cứ mỗi dịp tết đến xuân về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, đồng viên tặng quà tết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thiết thực nhằm góp thêm niềm vui cho thanh niên công nhân nghèo đón xuân cùng với gia đình sau một năm lao động vất vả; đồng thời góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp đoàn viên thanh niên, công nhân lao động để đoàn viên thanh niên thêm tin tưởng vào tổ chức Đoàn, Hội.

## Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tặng quà gia đình chính sách tại huyện Quảng Xương

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương. Tại chương trình, đồng chí Lê Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tặng 10 suất quà Tết của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, mỗi suất trị giá 1.500.000 đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, tại xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương.



*Đ/c Lê Văn Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Quảng Phong*

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn chúc các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng đón một năm mới mạnh khỏe, nhiều niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của Mẹ Việt Nam anh hùng, tri ân công lao của các thương bệnh binh và các gia đình chính sách đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

## Trao bằng khen cho học sinh dũng cảm cứu người

Sáng nay, ngày 22/1, anh Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã tặng bằng khen của Hội đồng Đội tỉnh cho em Nguyễn Văn Hoan (học sinh lớp 6A4, trường THCS Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hoá) vì đã có hành động dũng cảm cứu người thoát khỏi dòng nước lũ.

Trước đó, vào 12h trưa ngày 17/1, một nhóm học sinh gồm 4 em trong đó có em Nguyễn Thị Hà Thanh và Nguyễn Văn Hoan cùng học lớp 6A4 Trường THCS Kiên Thọ đi xe đạp về nhà sau khi tan học. Do thời tiết hôm đó không khí lạnh tăng cường, mưa phùn đã làm em Thanh đã bị trượt bàn đạp, mất lái lao cả người và xe xuống dòng kênh (thời điểm này Kênh Bắc đang xả nước cho vùng hạ du) và bị nước cuốn trôi ra giữa dòng.

Thời điểm xảy ra tai nạn là vào buổi trưa nên đường vắng, các bạn nữ định lao theo cứu bạn nhưng em Hoan đã ngăn các bạn nữ rồi bình tĩnh cởi áo khoác và dếp lao ra giữa dòng kênh chày xiết cứu bạn bơi vào bờ. Cùng lúc có hai người dân đi ngang qua đã hỗ trợ và đưa hai em lên bờ.



*Anh Nguyễn Hữu Tuất - Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa  
trao bằng khen và phần thưởng của Hội đồng Đội tỉnh  
cho em Nguyễn Văn Hoan*



## Hoạt động nổi bật trong tháng 2/2019

- 3/2/1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
- 08/02/1941: Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
- 17/2/1979: Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc
- 27/02/1955: Ngày thầy thuốc Việt Nam

